

**ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

công dân trên địa bàn huyện; tiếp tục có cơ chế, chính sách quan tâm tới hộ nghèo, hộ cận nghèo, người neo đơn có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học tại các nhà trường; xây dựng khu xử lý rác thải tập trung với công nghệ hiện đại để bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đối với một số ý kiến, kiến nghị khác của cử tri, đồng chí tiếp thu, tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh và chuyển các sở, ngành, địa phương liên quan xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

\* Chiều ngày 5/8, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện Thái Thụy với cử tri tại điểm

xã Hòa An và xã Thụy Dân. Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị tại xã Hòa An.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Thái Thụy báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của huyện thời gian qua, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2022. Cử tri phát biểu đánh giá cao kết quả kỳ họp, kết quả phát triển kinh tế - xã hội đồng thời kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông đã xuống cấp; tăng cường kiểm tra hoạt động của các nhà máy nước sạch để bảo đảm cung cấp nước chất lượng, ổn định cho người dân khu vực nông thôn; kiểm tra, kiểm soát việc xử lý chất thải, rác thải tại một số doanh nghiệp trên địa bàn, xử lý nghiêm, kịp thời nếu có sai phạm.



Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị tại xã Hòa An.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo huyện Thái Thụy tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chung tay

thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2022. Đồng thời, giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, tiếp thu, tổng hợp chuyển các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết và chuyển tới HĐND tỉnh.

**ĐẾN NĂM 2025...**

(Tiếp theo trang 1)

có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM; cả nước có từ 17 - 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Số với giai đoạn 2016 - 2020, chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 đã bổ sung thêm một số mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cấp xã, huyện; tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Chương trình tiếp tục được thiết kế với 11 nội dung thành phần và 54 nội dung cụ thể, trong đó bổ sung 8 điểm mới so với giai đoạn 2016 - 2020. Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình, tập trung giải

quyết những vấn đề cấp thiết sau 10 năm thực hiện, trong giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 6 chương trình chuyên đề gồm: chương trình mỗi xã một sản phẩm; chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM; chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM; chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh; chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM; chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM. Tổng nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí cho chương trình xây

dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 là 39.631 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 nhấn mạnh: Xây dựng NTM chính là sự kết hợp hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội để tiến tới mỗi địa phương không chỉ tự hào về số xã NTM, huyện NTM... mà tự hào mình có hình ảnh nông thôn có thể xem đó là di sản của địa phương. Đồng chí đề nghị các bộ, ngành trung ương cần khẩn trương xây dựng, ban hành đầy đủ các thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao; tập trung nghiên cứu, rà soát, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương

trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình. Khẩn trương hoàn thiện phương án giao kế hoạch kinh phí sự nghiệp năm 2022 cho các bộ, ngành trung ương. Đối với các tỉnh, thành phố, đồng chí đề nghị khẩn trương hoàn thiện trình HĐND thông qua nghị quyết và thực hiện phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn theo quy định. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quản lý, tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM; triển khai có hiệu quả, kịp thời 6 chương trình chuyên đề theo hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương, đồng thời chủ động nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thực hiện chương trình xây dựng NTM phù hợp với thực tế địa phương.

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

nâng cao gồm 8 tiêu chí, trong đó tiêu chí về quy hoạch và 3 tiêu mục do UBND tỉnh quy định.

Trên cơ sở nguyên tắc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm quản lý tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho phát triển sản xuất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó nguồn vốn phân bổ chủ yếu cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho các HTX, hỗ trợ các xã tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí NTM bảo đảm tính bền vững.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến các bộ tiêu chí, trong đó tập trung vào các

tiêu chí, tiêu mục do UBND tỉnh quy định để bảo đảm phù hợp, sát với tình hình thực tế của tỉnh; định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và cơ chế hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, bộ tiêu chí NTM cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025 là căn cứ để cụ thể hóa các mục tiêu xây dựng NTM, là cơ sở pháp lý để đánh giá kết quả thực hiện, thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM mới nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Đồng thời, là cơ sở để xác định vai trò, nhiệm vụ thực hiện

chương trình của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp; phối hợp với các sở, ngành liên quan căn cứ hướng dẫn của các bộ, ngành chính sửa, hoàn thiện dự thảo bộ tiêu chí phù hợp với điều kiện đặc thù, định hướng và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, với định hướng phát triển các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành phố rà soát, đề xuất các vùng sản xuất tập trung (5 huyện/huyện) có quy mô lớn, có liên kết bao tiêu sản phẩm, các HTX có dịch vụ liên kết, bao tiêu sản phẩm để lựa chọn hỗ trợ. Tổng hợp các xã khó khăn về nguồn vốn, đặc

biệt các xã sau sáp nhập làm căn cứ phân bổ vốn hỗ trợ các địa phương hoàn thiện các tiêu chí NTM theo quy định của giai đoạn 2021 - 2025. Đối với định mức hỗ trợ các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí, cân đối nguồn vốn bảo đảm phù hợp với quy định đồng thời triển khai hiệu quả các chương trình. Đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện các dự thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết, kế hoạch phân bổ vốn... trình HĐND tỉnh phê duyệt trong thời gian sớm nhất, phần đầu hoàn thành tiến độ giải ngân vốn được giao trong năm 2022 bảo đảm hiệu quả và đúng quy định.

**PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA QUÂN ĐỘI...**

(Tiếp theo trang 1)

Xây dựng, nhân rộng những mô hình, cách làm mới có hiệu quả trong công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 1371 cần phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; xác định PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở là một trong những chức năng, nhiệm

vụ của quân đội. Tăng cường công tác phối hợp giữa đơn vị quân đội với chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức trong thực hiện, nhất là việc lựa chọn nội dung, hình thức, công tác bảo đảm, huy động các nguồn lực, phương tiện trong thực hiện Đề án. Đa dạng hóa hình thức PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong PBGDPL.

**TRAO QUÀ...**

(Tiếp theo trang 1)

Tại buổi trao quà, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh và lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ đã trao 574 suất quà với tổng trị giá trên 186,4 triệu đồng cho các nạn nhân chất độc da cam. Trao quà tới các gia đình, các đồng chí lãnh đạo thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt và chia sẻ với những khó khăn, thiệt thòi mà các nạn nhân chất độc da cam và gia đình phải gánh chịu. Đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ tiếp tục chung tay để các nạn nhân chất độc da cam và gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

ngày 5/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh và lãnh đạo huyện Kiến Xương đã trao 284 suất quà, mỗi suất trị giá 330.000 đồng cho các nạn nhân chất độc da cam và gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mặc dù giá trị của mỗi suất quà không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh với các nạn nhân chất độc da cam, qua đó góp phần động viên nạn nhân da cam có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

\* Kỷ niệm ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8, chiều

**THÔNG BÁO CẤP ĐỘ DỊCH TỈNH THÁI BÌNH (NGÀY 5/8/2022)**

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình về việc công bố cấp độ dịch tỉnh Thái Bình, Sở Y tế Thái Bình thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Thái Bình như sau:

TT	Đơn vị hành chính	Phân loại cấp độ dịch			
		Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4
1	Xã, phường, thị trấn	260	0	0	0

**Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19**  
 Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

**Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 5/8**

**Thế giới:** Hơn 587 triệu ca mắc Covid-19  
 Tính đến chiều ngày 5/8, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 587 triệu ca, trong đó hơn 6,43 triệu người đã tử vong.

**Việt Nam:** Đã tiêm hơn 247,7 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân  
 Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, có 2.074 ca mắc mới. Trong ngày, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 9.500 ca; số bệnh nhân nặng đang điều trị 46 ca.

Trong ngày có 387.222 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số mũi vắc-xin đã được tiêm là hơn 247,7 triệu mũi, trong đó số mũi tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là hơn 12,49 triệu mũi.

**Thái Bình:** Đã tiêm hơn 4,06 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân  
 Trong ngày, các cơ sở y tế đã tiếp nhận thêm 14 bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 24 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 4/8, Thái Bình đã thực hiện tiêm hơn 4,06 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, 85,88% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 3 mũi; 100,56% trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm 2 mũi; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 1 mũi vắc-xin là 141.281 trẻ, đạt hơn 68,25%.

**TRẦN TUẤN**

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 | 0227.3640.786 | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 | 0914.590.476 | 0227.3831.885

**DANH SÁCH**

**Tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Bình và các thí sinh tham gia vòng chung kết Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2022**

**I. DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH**

**A. GIẢI TẬP THỂ: 04 giải**

**1- Đơn vị có nhiều thí sinh tham gia nhất:**

Trường THPT Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ

**2- Đơn vị có nhiều thí sinh đạt giải nhất:**

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ

**3- Đơn vị tổ chức tốt vòng sơ khảo cuộc thi:**

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình

**B. GIẢI CÁ NHÂN: 20 giải**

STT	Họ và tên	Địa chỉ		
		Lớp	Trường	Huyện/ thành phố
<b>1. GIẢI NHẤT: 02 giải</b>				
1	Trần Hồng Ánh	10A6	THPT Quỳnh Côi	Quỳnh Phụ
2	Bùi Thị Phương Trà	8A2	THCS Thị trấn Vũ Thư	Vũ Thư
<b>2. GIẢI NHÌ: 04 giải</b>				
1	Phạm Thị Thanh Mai	3E	Tiểu học Minh Lãng	Vũ Thư
2	Lê Hoài Phương	8A	TH&THCS Bắc Hải	Tiền Hải
3	Phạm Thúy Ngân	6A1	THCS Trọng Quan	Đông Hưng
4	Bùi Thị Minh Thư	5C	Tiểu học Hồng Phong	Vũ Thư
<b>3. GIẢI BA: 06 giải</b>				
1	Lê Thị Ngọc Mai	4A1	Tiểu học An Bài	Quỳnh Phụ
2	Nguyễn Thùy Linh	5A1	Tiểu học An Ninh	Quỳnh Phụ
3	Đỗ Phương Linh	7B	THCS Tân Hòa	Vũ Thư
4	Bùi Nguyễn Hải Anh	8A2	THCS Thị trấn Vũ Thư	Vũ Thư
5	Vũ Huyền Phương	8A	THCS Trần Phú	Thành phố Thái Bình
6	Vũ Hải Yến	10A1	THPT Thái Phúc	Thái Thụy
<b>4. GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 08 giải</b>				
1	Ngô Thị Cúc	12A1	THPT Quỳnh Thọ	Quỳnh Phụ
2	Trần Thị Thanh Tâm	4C	TH&THCS Đông Thanh	Vũ Thư
3	Nguyễn Ngọc Ánh Dương	5A	TH&THCS Đông Thanh	Vũ Thư
4	Trần Trung Anh	10A1	THPT Bình Thanh,	Kiến Xương
5	Trương Mỹ Anh	2A5	Tiểu học Lý Tự Trọng	Thành phố Thái Bình
6	Nguyễn Thu Ngân	6A	THCS Đông Tiến	Quỳnh Phụ
7	Lương Anh Chi	5A1	Tiểu học Thị trấn An Bài	Quỳnh Phụ
8	Trần Châu Anh	8A	THCS Trần Phú	Thành phố Thái Bình

**C. GIẢI CHUYÊN ĐỀ: 04 giải**

STT	Họ và tên	Địa chỉ		
		Lớp	Trường	Huyện/ thành phố
<b>I. Cảm nhận sách hay nhất: 01 giải</b>				
	Trần Hồng Ánh	10A6	THPT Quỳnh Côi	Quỳnh Phụ
<b>II. Kế hoạch hành động hay nhất: 01 giải</b>				
	Bùi Thị Phương Trà	8A2	THCS Thị trấn Vũ Thư	Vũ Thư
<b>III. Sáng tác câu chuyện hay nhất: 01 giải</b>				
	Đỗ Phương Linh	7B	THCS Tân Hòa	Vũ Thư
<b>IV. Sáng tác thơ hay nhất: 01 giải</b>				
	Trần Khánh Vy	6D	THCS Đông Tiến	Quỳnh Phụ

**II. DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC TOÀN QUỐC NĂM 2022**

STT	Họ và tên	Địa chỉ		
		Lớp	Trường	Huyện/ thành phố
1	Trần Hồng Ánh	10A6	THPT Quỳnh Côi	Quỳnh Phụ
2	Bùi Thị Phương Trà	8A2	THCS Thị trấn Vũ Thư	Vũ Thư
3	Phạm Thị Thanh Mai	3E	Tiểu học Minh Lãng	Vũ Thư
4	Lê Hoài Phương	8A	TH&THCS Bắc Hải	Tiền Hải
5	Phạm Thúy Ngân	6A1	THCS Trọng Quan	Đông Hưng
6	Bùi Thị Minh Thư	5C	Tiểu học Hồng Phong	Vũ Thư
7	Lê Thị Ngọc Mai	4A1	Tiểu học An Bài	Quỳnh Phụ
8	Nguyễn Thùy Linh	5A1	Tiểu học An Ninh	Quỳnh Phụ
9	Đỗ Phương Linh	7B	THCS Tân Hòa	Vũ Thư
10	Bùi Nguyễn Hải Anh	8A2	THCS Thị trấn Vũ Thư	Vũ Thư
11	Vũ Huyền Phương	8A	THCS Trần Phú	Thành phố Thái Bình
12	Vũ Hải Yến	10A1	THPT Thái Phúc	Thái Thụy
13	Ngô Thị Cúc	12A1	THPT Quỳnh Thọ	Quỳnh Phụ
14	Trần Thị Thanh Tâm	4C	TH&THCS Đông Thanh	Vũ Thư
15	Nguyễn Ngọc Ánh Dương	5A	TH&THCS Đông Thanh	Vũ Thư
16	Trần Trung Anh	10A1	THPT Bình Thanh,	Kiến Xương
17	Trương Mỹ Anh	2A5	Tiểu học Lý Tự Trọng	Thành phố Thái Bình
18	Nguyễn Thu Ngân	6A	THCS Đông Tiến	Quỳnh Phụ
19	Lương Anh Chi	5A1	Tiểu học Thị trấn An Bài	Quỳnh Phụ
20	Trần Châu Anh	8A	THCS Trần Phú	Thành phố Thái Bình

BAN TỔ CHỨC